

KẾ HOẠCH

**Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
trên địa bàn huyện Kbang**

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 2947/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND huyện Kbang xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCTN, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Huyện ủy Kbang về công tác PCTN. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PCTN, đưa công tác PCTN trở thành hoạt động trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; góp phần xây dựng xã hội văn minh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện kbang ngày càng phát triển.

- Phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng có hành vi tham nhũng nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Định hướng những nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng để các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

